

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (06/06/1948-06/06/2023)

I. CÔNG TÁC TUYÊN HUẤN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954)

1. Công tác tư tưởng - văn hóa trước khi thành lập Tỉnh ủy (1945 - 1947)

Ngay sau khi thực hiện Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước, Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Bộ Tuyên truyền để chỉ đạo công tác tuyên truyền trên toàn quốc. Vào thời điểm này, ở Bà Rịa và Vũng Tàu, tổ chức Đảng chưa hình thành, cán bộ đảng viên ở Bà Rịa và Vũng Tàu tập trung vào việc xây dựng chính quyền, Mặt trận Việt Minh và lực lượng vũ trang. Trong Ủy ban nhân dân có một ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền¹.

Công tác tuyên truyền tập trung vào những nhiệm vụ cấp bách của cả nước khi đó là: Chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Tất cả cán bộ, đảng viên từ tỉnh, huyện, thị đến các cơ sở đều làm công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân xây dựng chế độ mới, ổn định cuộc sống, cứu đói, tăng gia sản xuất, bảo vệ trật tự trị an và chuẩn bị lực lượng đối phó với âm mưu trở lại xâm lược của thực dân Pháp.

2. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy ra đời, đẩy mạnh công tác tư tưởng – văn hóa phục vụ kháng chiến (1948-1951)

Tháng 4 năm 1947, Tỉnh ủy Bà Rịa lâm thời được thành lập tại căn cứ Long Mỹ². Lúc này, các ban của Đảng chưa hình thành, đảng viên tập trung tuyên truyền Điều lệ Đảng phục vụ công tác phát triển Đảng.

Tháng 10 năm 1948, Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa được tổ chức tại sở Năm Bào (Xuyên Mộc), bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ chính thức³. Ngày 6 tháng 6 năm 1948, Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Kế Hoa là Trưởng ban⁴.

Công tác tuyên truyền được định hướng phục vụ cho cả ba vùng: vùng giải phóng, vùng tranh chấp và vùng tạm chiếm. Trong vùng giải phóng, bộ máy thông

¹ Đồng chí Hồ Sĩ Nam, Phó Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh Vũng Tàu là ủy viên phụ trách tuyên truyền trong Ủy ban nhân dân tỉnh Cấp (Cap Saint Jacques)

² đồng chí Nguyễn Kế Hoa là Bí thư Tỉnh ủy

³ đồng chí Vũ Tấn là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Công Minh là Phó Bí thư; Ban Thường vụ có các đồng chí Nguyễn Kế Hoa, Phan Đình Công, Hứa Văn Yên Tỉnh ủy viên có các đồng chí Hồ Sĩ Nam, Lâm Văn Sáu và Nguyễn Thị Xuân Hồng

⁴ đồng chí Hồ Sĩ Hành (Trưởng Ty thông tin) kiêm Phó Trưởng ban, cán bộ được điều động từ Ty Giáo dục và Ty Thông tin. Cơ quan thông tin tuyên truyền được tăng cường. Đồng chí Hồ Sĩ Hành là Trưởng ty; Phó ty có đồng chí Đào Huyền, phụ trách báo chí và đồng chí Năm Tích, phụ trách văn công và văn nghệ. Ngoài lãnh đạo ty, đã hình thành các bộ phận chuyên trách như: văn phòng, hậu cần, nhà in...

tin tuyên truyền đầy đủ, mạnh, các huyện, thị xã có Phòng thông tin; ở các xã, ấp có Ban thông tin. Các xã vùng tranh chấp cũng duy trì hoạt động của Ban thông tin xã. Để nâng cao kết quả công tác tuyên truyền tại các xã vùng tranh chấp, tỉnh và huyện có chỉ đạo các đợt công tác trọng điểm, phải dùng hình thức tuyên truyền xung phong kết hợp với lực lượng bộ đội địa phương trong mỗi đợt công tác. Vùng tạm chiếm phải sử dụng cán bộ tiếp cận nằm vùng, và từ những cơ sở mật mà tuyên truyền giác ngộ quần chúng.

Thông qua công tác tuyên truyền, các chủ trương của Tỉnh ủy như: giữ đất, giành dân, không đi lính cho Pháp, không hợp tác với thực dân Pháp...; phong trào thi đua tăng gia sản xuất, chống giặc đói, giặc dốt, thi đua tham gia dân quân tự vệ, du kích; thanh niên tòng quân giết giặc cứu nước; vận động mỗi gia đình có hũ gạo nuôi quân, giúp đỡ bộ đội, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh được đông đảo các tầng lớp nhân dân thông suốt và triệt để ủng hộ. Đặc biệt là Hội phụ nữ cứu quốc, Hội “Mẹ chiến sĩ” đóng góp công sức của cải rất lớn, là nguồn giúp đỡ, động viên quan trọng cho lực lượng vũ trang cách mạng và các cơ quan quân, dân, chính, Đảng.

Nhiệm vụ công tác tư tưởng lúc này ngoài việc kịp thời đưa các chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy trong việc sản xuất, tự túc lương thực, thực phẩm và thông qua các phương tiện tờ tin của tỉnh, Đoàn Văn công Lửa Sống, Đoàn Văn công Tỉnh đội xây dựng nhiều tiết mục động viên các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang tiết kiệm, hăng hái tham gia lao động, phát rẫy trồng khoai mì, bắp, tăng gia sản xuất, phát động nhân dân tham gia hũ gạo nuôi quân, vận động nhân dân không đi theo giặc, không ủng hộ giặc, làm cơ sở cho cách mạng hoạt động... nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chống địch càn quét, lấn chiếm trong mọi tình huống.

Suốt chín năm kháng chiến chống Pháp cho đến khi ký kết Hiệp định Giơnevơ 1954, tổ chức bộ máy tuyên huấn phát triển theo sự lớn mạnh của cách mạng. Hoạt động Tuyên huấn tập trung với hai khâu chính là tuyên truyền và huấn luyện, chú trọng khâu huấn luyện đào tạo cán bộ, liên tục mở nhiều lớp học đào tạo cán bộ từ tỉnh đến huyện và đào tạo cả cán bộ mặt trận, quân đội, chính quyền. Chính nhờ vậy, đã góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến của cả dân tộc với tinh thần quyết chiến quyết thắng vì độc lập tự do. Để biến đường lối của Đảng thành phong trào kháng chiến, công tác tư tưởng đã kiên trì, bền bỉ làm cho cán bộ và nhân dân ngày càng thông suốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, biến thành hành động cách mạng, quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, đứng lên giành quyền sống, giành quyền độc lập, tự do của Tổ quốc.

II. CÔNG TÁC TUYÊN HUẤN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

1. Thời kỳ 1954 – 1960

Quán triệt sự chỉ đạo của Xứ ủy và Liên Tỉnh ủy, tháng 12 năm 1954, Tỉnh ủy mở Hội nghị ở Sông Ray phổ biến quyết định của Xứ ủy giải thể tỉnh Bà Chợ, thành lập tỉnh Bà Rịa. Đồng chí Nguyễn Kế Hoa là Bí thư Tỉnh ủy. Để phù hợp với

tình hình mới, Tỉnh ủy tổ chức bộ máy gọn nhẹ gồm 4 cơ quan giúp việc: Văn phòng Tỉnh ủy (kiêm nhiệm công tác tổ chức), bộ phận Tuyên huấn, bộ phận Giao liên và bộ phận Binh vận.

Về công tác tư tưởng, Tỉnh ủy chủ trương: Tổ chức quán triệt sâu rộng thắng lợi của Hiệp định Giơnevơ, xác định phương châm hoạt động trong giai đoạn đấu tranh chính trị, đặc biệt chú trọng công tác dân vận và nguyên tắc hoạt động bí mật, xây dựng cơ sở quần chúng rộng rãi theo hình thức “xâu chuỗi”, xây dựng các “lõm chính trị”, củng cố vùng căn cứ cách mạng cũ, đặc biệt là vùng cao su; Tuyên truyền sâu rộng Hiệp định Giơnevơ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, thấy rõ thắng lợi to lớn của Hiệp định, đồng thời cảnh giác với âm mưu phá hoại Hiệp định của địch; xây dựng các cơ sở ở và làm việc của Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, các bộ phận Tuyên huấn, Giao liên, Kinh tài; Phát động đấu tranh dân sinh dân chủ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đòi thả hết tù chính trị và đòi thi hành nghiêm chỉnh điều 14C của Hiệp định Giơnevơ, chống bắt bớ trả thù những người kháng chiến cũ.

Bộ phận tuyên huấn lúc này với chức năng vừa làm tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng, vừa trực tiếp đảm nhiệm in ấn tài liệu của Đảng, biên soạn tài liệu học tập chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổ chức phát hành tài liệu đến cơ sở; trực tiếp hoạt động gây cơ sở cách mạng trong vùng địch chiếm đóng, cùng tham gia tổ chức quần chúng đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, buộc địch thi hành theo tinh thần của Hiệp định Giơnevơ.

2. Thời kỳ chống chiến tranh đặc biệt (1960 - 1965)

Tháng 01 năm 1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 15, xác định đường lối cách mạng miền Nam theo tinh thần: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là: Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân”. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Tỉnh ủy củng cố lại các cơ quan tham mưu. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được thành lập. Một số cán bộ sau khi thoát khỏi ngục tù của Mỹ - ngụy vào chiến khu được bổ sung vào cơ quan Tuyên huấn tỉnh⁵. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy lúc này bao gồm các bộ phận như: Văn phòng Ban; Bộ phận thông tin - báo chí; Bộ phận văn hóa - văn nghệ; Bộ phận giáo dục; Bộ phận nhà in...

Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời và tuyên bố Cương lĩnh của Mặt trận. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã chủ động giao cho đồng chí Nguyễn Nài Sơn, dịch Cương lĩnh Mặt trận ra tiếng Pháp, phổ biến cho các chủ đồn điền cao su người Pháp trên địa bàn tỉnh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy lúc này là in ấn truyền đơn phục vụ cho các đợt vũ trang tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn kết xung quanh

⁵ như Trần Văn Lực, Trần Ngọc Bửu (Sáu Tâm), Nguyễn Văn Thuận (Ba Thuận), Trương Quang Vinh, Đàm Văn Chinh, Tư Quang (Quang mắt kiếng)... 6 cán bộ chủ chốt đầu tiên khi thành lập Ban được đặt tên là: “Lực - Lượng - Tự - Vệ - Nhân - Dân”. Đồng chí Hồ Sĩ Hành (Bí danh là Dân) được bổ sung vào Tỉnh ủy phụ trách Trưởng ban, Phó Trưởng Ban là đồng chí Trần Văn Lực

Mặt trận, đánh đổ chế độ Mỹ - Diệm, vận động binh sĩ nguy quân, nguy quyền quay súng về với cách mạng, vận động các gia đình binh sĩ giáo dục con em họ đào ngũ, rã ngũ, binh biến lập công với cách mạng.

Tháng 8 năm 1961 tại căn cứ Hắc Dịch, Đoàn Văn công tỉnh Bà Rịa được thành lập dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên huấn, Ban đã phân công 3 đồng chí Đỗ Hồng Xuân, Trần Minh Trung, Trần Minh Thông là những người có kiến thức về văn nghệ và từng bước bổ sung thêm diễn viên, lựa chọn tại các cơ quan và con em cán bộ kháng chiến ở các địa phương, có năng khiếu văn nghệ, rút về để thành lập Đoàn Văn công.

Công tác tuyên truyền vận động đã góp phần tích cực vào thắng lợi của lực lượng vũ trang. Tại một số vùng giải phóng, hoạt động tuyên truyền của ta có nhiều thuận lợi, nội dung và phương pháp tuyên truyền ngày càng phong phú ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân. Trên các vùng tranh chấp, ta tổ chức một lực lượng nội tuyến, ban đêm cấp phát tài liệu, báo cáo tình hình địch chuyển vào cơ sở của ta. Nhiều trận đánh có kết hợp nội tuyến đem lại hiệu quả cao và ít thương vong như trận tiến công đồn Bà Hàng (Hội Mỹ), đồn An Ngãi; ở Phước Hòa Long cơ sở nội tuyến tuyên truyền vận động đưa một tiểu đội dân vệ và súng đạn ra tham gia lực lượng vũ trang cách mạng. Nhân dân vô cùng phấn khởi, tin tưởng cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp không tiếc sức người, sức của.

Ban Tuyên huấn chú trọng phương pháp tuyên truyền miệng, trực tiếp với dân thông qua cơ sở mật. Trong áp chiến lược, Ban Tuyên huấn phải bố trí lực lượng gọn nhẹ, tổ chức thành các đội tuyên truyền xung kích, tập hợp mỗi lần chừng 5-7 người mà tuyên truyền vận động, sau đó người này truyền người khác lan rộng trong toàn vùng. Bằng phương pháp tuyên truyền miệng đi sâu trong dân, chúng ta đã giành thắng lợi lớn dần đẩy lùi âm mưu “tát nước bắt cá” của địch, đưa dân về đất cũ nối lại liên lạc, tổ chức cơ sở, phá ban hàng rào áp chiến lược của địch.

Trong chiến dịch Bình Giã, các cán bộ Ban Tuyên huấn thường xuyên theo dõi tin tức chiến sự, làm bản tin tuyên truyền chiến thắng và gửi tin tức về cho Thông tấn xã giải phóng và Đài phát thanh giải phóng. Đoàn Văn công xung kích cũng theo sát chiến dịch, phục vụ bộ đội và dân công, kể cả lực lượng của Miền về tham gia chiến dịch. Trong các đợt tiến công vào áp chiến lược Bình Giã, cán bộ Ban Tuyên huấn đã phối hợp với đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong đơn vị C.440, C.445 bộ đội tỉnh và Đội công tác di cư của huyện Châu Đức đã làm tốt công tác chính sách với đồng bào có đạo, tuyên truyền chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cho đồng bào.

Cán bộ Tuyên huấn, nhất là lực lượng thanh niên đã tham gia phục vụ chiến dịch Bình Giã, tham gia tải thương, phục vụ chiến trường. Nhiều cán bộ nhân viên Ban Tuyên huấn đã được huy động và tham gia tích cực trong đợt phục vụ chiến dịch Bình Giã, phục vụ trận đánh ở Bình Sơn (Long Thành, năm 1963), tham gia đợt “tải muối”, vận chuyển vũ khí từ bến Lộc An về căn cứ.

3. Thời kỳ chống Chiến tranh Cục bộ (1965 - 1968)

Bước vào cuộc Chiến tranh Cục bộ, nhiệm vụ công tác Tuyên huấn ngày càng đòi hỏi đi sâu vào nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền, báo chí, văn nghệ, văn hóa, giáo dục... Cán bộ tuyên huấn không chỉ đảm nhiệm chức năng làm tham mưu về công tác tư tưởng, công tác chỉ đạo văn hóa, văn nghệ, giáo dục... mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động xung kích ở tiền tuyến, luôn sâu vào vùng địch gây dựng cơ sở, cùng các Huyện ủy củng cố, phát triển bộ đội huyện, du kích và tự vệ mật.

Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tổ chức ra tờ báo “Bà Rịa - Long Khánh” phát hành đến các cơ sở, thành lập Trường bồi túc văn hoá. Cán bộ làm công tác thông tấn báo chí thường xuyên theo sát Văn phòng Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy tiền phương nắm những chiến thắng của lực lượng vũ trang và những cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng, những cuộc binh biến của lính ngụy để kịp thời đưa tin nhanh về Khu ủy và Trung ương Cục. Nhiều tin nóng từ chiến trường Bà Rịa - Long Khánh đã được chuyển về Thông tấn xã giải phóng và Đài phát thanh giải phóng, được kịp thời phát sóng, cổ vũ phong trào cách mạng trong cả nước như tin Chiến thắng Bình Giã (1964- 1965), chiến thắng Chòi Đờng (2-1965), chiến thắng Tầm Bó và trận pháo kích sân bay Bà Lang (Bình Giã tháng 4 năm 1966), trận phục kích vận động của Tiểu đoàn 445 tại đốc Bà Kỳ (Phước Thạnh) diệt gọn một đại đội biệt kích...

Tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị ra nghị quyết về tổng tấn công và nổi dậy, quyết tâm chuyển cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam sang giai đoạn mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Theo sự chỉ đạo và phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng ban triệu tập họp khẩn cấp lãnh đạo Ban, phổ biến đến các Tiểu ban, các cán bộ và phân công cán bộ tập trung vào các cánh quân cùng với lực lượng quân, dân, chính, Đảng của tỉnh về các vùng trọng điểm.

Các cán bộ tuyên huấn luôn bám sát các cánh quân, làm nhiệm vụ vào đô thị vận động quần chúng và tham gia đánh địch. Để phục vụ yêu cầu sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác tuyên huấn bám sát tình hình diễn biến tư tưởng, nhận thức trong cán bộ, đảng viên những khuyết điểm, lệch lạc để phản ánh kịp thời cho Tỉnh ủy uốn nắn ngay. Vì vậy, công tác chính trị tư tưởng phải sát, cụ thể không thể chung chung và suy luận chủ quan, ngoài việc theo dõi học tập qua các lần triển khai nghị quyết còn phải sát thực tiễn của phong trào từng lúc, từng địa phương.

4. Thời kỳ Việt Nam hóa chiến tranh (1969 - 1973)

Cùng với các lực lượng vũ trang, binh vận, cán bộ Ban Tuyên huấn tỉnh cũng được phân công tham gia công tác tuyên truyền. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã in hàng vạn truyền đơn và tài liệu phục vụ các lực lượng vào đợt. Mặc dù sống trong điều kiện vật chất hết sức khó khăn, thiếu thốn cùng với việc địch đánh phá ác liệt, căn cứ không ổn định, trong một ngày có khi dờn 2 đến 3 địa điểm, ban

ngày không dám gây tiếng động, ban đêm không dám đốt lửa, thấp đèn nhưng bằng mọi cách cán bộ, chiến sĩ nhà in vẫn hoàn thành nhiệm vụ kịp thời.

Công tác tuyên truyền tập trung vào nội dung giáo dục quần chúng lòng căm thù địch sâu sắc, tuyên truyền chủ trương của Đảng là kết hợp hai chân ba mũi đánh phá trên diện rộng cả hai vùng, đã chú trọng chỉ đạo tập trung vùng trọng điểm, sử dụng hợp lý ba thứ quân với phong trào quần chúng tại chỗ, đánh vào các đối tượng và các lực lượng bảo vệ căn cứ của địch, phá áp chiến lược, phá kèm kẹp, mở rộng vùng giải phóng, giành quyền làm chủ quần chúng, giành thắng lợi từng bước, đẩy lui từng âm mưu, thủ đoạn địch.

5. Động viên quân và dân toàn tỉnh thừa thắng xúc tới, đánh cho ngụy nhào, giải phóng toàn tỉnh (1973-1975)

Công tác tư tưởng, ngoài việc tuyên truyền thắng lợi Hiệp định Pari cần phổ biến sâu rộng trong cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 24/01/1973, của Trung ương Cục về những công việc trước mắt và chỉ đạo của Tỉnh ủy về “Tình hình và nhiệm vụ trước mắt” nhằm quán triệt đường lối, chính sách, phương châm và phương hướng đấu tranh trong giai đoạn mới của cách mạng, nhằm động viên toàn Đảng, toàn quân quyết tâm giữ đất, giành dân khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực. Quán triệt phương châm đấu tranh được điều chỉnh một bước: “Đấu tranh chính trị là chính, binh vận là chìa khóa, vũ trang là hỗ trợ”; hoạt động vũ trang của ta không chủ trương đánh lớn, chỉ chống lấn chiếm theo mức độ hoạt động của địch.

Ban Tuyên huấn và Trường Đảng mở nhiều lớp tập huấn, học tập, uốn nắn những lệch lạc trong công tác tư tưởng Các Tiểu ban được củng cố lại, tăng cường thêm cán bộ chuyên sâu nghiệp vụ. Một số vùng sáu ngày Hiệp định Pari ký kết, dân bụng và làm ăn, mở ra các lõm giải phóng hoặc vùng tranh chấp giữa là chỉ địch, tạo điều kiện cho phong trào giáo dục phát triển.

Tháng 9 năm 1973, Trung ương Cục miền Nam tiến hành Hội nghị lần thứ 12 để quán triệt Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng Nghị quyết vạch rõ: “Cách mạng miền Nam có thể giành được thắng lợi bằng con đường bạo lực cách mạng, tiến hành khởi nghĩa dựa trên lực lượng chính trị và lực lượng quân sự hoặc trong trường hợp chiến tranh lớn trở lại thì tiến hành chiến tranh cách mạng để giành thắng lợi hoàn toàn”.

Ngày 29 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược: “Động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cao nhất mọi sức mạnh tinh thần và lực lượng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của ba mũi giáp công, ba thứ quân, ba vùng chuyển lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa, nhanh chóng đánh sập toàn bộ ngụy quân ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân với khí thế tiến công quyết liệt, thần tốc, táo bạo và quyết giành toàn thắng, giải phóng xã, huyện, tỉnh và toàn miền Nam”.

Cũng trong ngày 29 tháng 3 năm 1975, Hội nghị Trung ương Cục lần thứ 15 ra Nghị quyết đặc biệt, đề ra nhiệm vụ trực tiếp khẩn cấp cho toàn Miền: "Bắt đầu

vào đợt 2, cách mạng miền Nam đã chuyển lên nhảy vọt, phát triển thành cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Phải tranh thủ thời gian, Huyện ủy tập trung chỉ đạo huyện, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tỉnh lỵ, Khu ủy chỉ đạo thành phố”.

Cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn được chia về hai Đảng bộ và khẩn trương nhận nhiệm vụ về Long Khánh, Bà Rịa và Vũng Tàu phát động quần chúng. Đoàn Văn công được điều đi chiến trường Long Khánh, biểu diễn phục vụ nhân dân dọc Quốc lộ 1 từ căn cứ 4, ấp Chàm, Đồng Tâm I, Đồng Tâm II, xã Gia Ray, xã Suối Cát cho đến khi ta giải phóng Xuân Lộc, thì gấp rút trở về Bà Lâm, chuẩn bị phục vụ chiến dịch giải phóng Bà Rịa và Vũng Tàu.

Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy, giữa nổi dậy và tiến công của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và lực lượng chính trị binh vận quần chúng cách mạng, chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày (từ 17 giờ ngày 26 - 4 đến ngày 30 - 4 - 1975), thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, Côn Đảo và các huyện lỵ trong toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn toàn giải phóng. Tỉnh mạng và tài sản của nhân dân được bảo vệ. Thành phố được nguyên vẹn, mức tàn phá, tổn thất không đáng kể.

Ngay trong những ngày đầu giải phóng, tại thành phố Vũng Tàu, lực lượng cán bộ Tuyên huấn đã có mặt và tiếp quản các cơ sở thuộc lĩnh vực của ngành; nhanh chóng làm công tác tuyên truyền, giáo dục đối với ngụy quân, ngụy quyền an tâm ra trình diện chính quyền cách mạng, bảo vệ các phương tiện làm việc, cơ quan, kho tàng và nhanh chóng tiến hành ngay các hoạt động công tác tuyên truyền trong tình hình mới, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội địa phương. Các đồng chí Ngô Thành, Nguyễn Hưng Nam, Nguyễn Xuân An, Lê Huy Luyện, Trần Thị Thanh, Trịnh Huy Thông, Hồ Minh Kha, v.v... đã tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất các trường học, vận động các cơ sở thờ tự của các tôn giáo và các dòng tu có quản lý trường học tự nguyện hiến cơ sở vật chất trường lớp cho chính quyền cách mạng quản lý để phục vụ việc học tập của con em nhân dân, đồng thời tổ chức cho lực lượng giáo viên dưới chế độ cũ ra đăng ký trình diện, xem xét tuyển dụng và học tập chính trị, nghiệp vụ, phục vụ kịp thời việc khai giảng năm học mới 1975 - 1976.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY(1975 - NAY)

1. Tổ chức bộ máy và hoạt động tuyên giáo trong thời kỳ 1975 – 1979

Tháng 9 năm 1975, Trung ương Đảng đã có Nghị quyết 24 (khoá III) xác định phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới, kịp thời định hướng cho các hoạt động tư tưởng văn hóa, góp phần phát huy thắng lợi của cách mạng, hoàn thành việc thống nhất Tổ quốc, chuyển ngay sang giai đoạn mới của cách mạng.

Nắm chắc mục tiêu “Ổn định tình hình, tập trung giải quyết đời sống cho nhân dân là trọng tâm”, Tỉnh ủy Bà Rịa - Long Khánh và Thành ủy Vũng Tàu đã giải quyết từng bước những nhiệm vụ cấp bách trước mắt nhanh chóng xây dựng,

củng cố chính quyền cách mạng, trấn áp bọn phản cách mạng; ổn định đời sống nhân dân, khôi phục và mở rộng sản xuất; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt nhiệm vụ quốc phòng. Bộ máy chính quyền, Mặt trận đoàn thể các phường đã được thành lập và đi vào hoạt động với niềm tin tưởng của nhân dân trước thắng lợi của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo.

Nghành tuyên giáo Bà Rịa - Long Khánh và Vũng Tàu đã xác định nhiệm vụ trước mắt lúc này là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm và nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhận thức đúng đắn tình hình, nhiệm vụ mới, từ đó tạo sự thống nhất tư tưởng từ trong nội bộ Đảng ra đến nhân dân; đồng thời cảnh giác và đập tan những tư tưởng phản động, những luận điệu chiến tranh tâm lý xuyên tạc của bọn phản động và các phần tử xấu.

Ban Tuyên giáo phối hợp với các lực lượng mở các đợt tuyên truyền phục vụ theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh về các nội dung như: xây dựng quê hương, xóa bỏ hận thù, kêu gọi số tàn quân còn lén lút lẫn trốn ra trình diện, tuyên truyền ý nghĩa thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cải tạo tư sản thương mại, đổi tiền (lần thứ nhất), tuyên truyền cổ động cho Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước. Các mảng công tác thông tin, báo chí, phát thanh, phong trào văn hóa, văn nghệ, bổ túc văn hóa, xóa nạn mù chữ, học tập về tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới đều được chú trọng triển khai đồng bộ, bước đầu đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí của mọi người.

Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo bám sát địa bàn dân cư, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ cho nhân dân, vận động nhân dân lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, chống những văn hóa đồi trụy, tàn dư chế độ cũ và những luận điệu phản động do các đối tượng chống đối xuyên tạc. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an nhân dân, Công an vũ trang, Bộ chỉ huy quân sự để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp, truy quét, ngăn chặn và phá vỡ các tổ chức phản động như “Đảng Toàn dân”, “Phục hưng”, “Nam phục quốc”, “Mặt trận Quốc gia giải phóng”,... bắt 32 tên cầm đầu, làm tan rã hàng trăm tên khác; phá nhiều vụ án hình sự, từng bước ổn định tình hình, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đầu tháng 01 năm 1976, theo quyết định của Bộ Chính trị, hai tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh và thành phố Vũng Tàu hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Quang Thành, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban là đồng chí Lê Tư Huyền. Cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặt tại thành phố Biên Hòa. Bộ máy tuyên giáo từ tỉnh đến thị xã, huyện được củng cố, tăng cường. Thành phố Vũng Tàu được trở thành thị xã. Phần lớn cán bộ Ban Tuyên huấn Thành ủy thành phố Vũng Tàu trước đó tiếp tục công tác tại Ban Tuyên giáo thị xã Vũng Tàu, một số chuyên công tác về cơ quan Thị ủy Vũng Tàu và một số ngành trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ngày 8-3-1976, thực hiện Chỉ thị của Thường vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Thị ủy Vũng Tàu được tiến hành. Đồng chí Nguyễn

Lan là Bí thư, đồng chí Trần Văn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Văn Lê, Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo; đồng chí Ngô Thành, Thị ủy viên, phụ trách Trường Đảng; đồng chí Nguyễn Hưng Nam, Thị ủy viên, phụ trách Khoa giáo. Đồng chí Trương Quang Vinh, Chánh văn phòng Ban. Ban được biên chế 15 đồng chí, gồm các bộ phận; tuyên truyền, huấn học và khoa giáo Cơ quan Ban Tuyên giáo Thị ủy đóng tại số 10 Nguyễn Du.

Từ tháng 2 - 1976, Ban Tuyên giáo Thị ủy Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy Châu Thành, Long Đất, Xuyên Minh chức quán triệt Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho cán bộ đảng viên. Qua đợt sinh hoạt chính trị này cán bộ đảng viên nhận thức được ý nghĩa tầm vóc với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời nhận thức rõ nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, thấy được tình hình địa phương, trong nước và trên thế giới có những biến động phức tạp, từ đó gạt bỏ những tư tưởng lệch lạc nảy sinh: chủ quan tự mãn, muốn nghỉ ngơi, xả hơi, vun vén cho địa vị quyền lợi cá nhân, giảm ý chí phấn đấu; thiếu tinh thần trách nhiệm, quan cách, mệnh lệnh, hống hách với quần chúng. lo là mất cảnh giác với mọi thủ đoạn âm mưu mua chuộc của kẻ địch. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo tốt công tác tư tưởng, tăng cường công tác giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng nề nếp đấu tranh phê bình và phê bình trong mỗi đảng viên, đề cao dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt nội bộ Đảng.

2. Tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tuyên giáo Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (1979 - 1991)

Do yêu cầu phát triển ngành dầu khí của đất nước, tháng 5 năm 1979, Quốc hội đã quyết định thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trực thuộc Trung ương bao gồm thị xã Vũng Tàu và xã Long Sơn thuộc tỉnh Đồng Nai, quận Côn Đảo (trước là huyện Côn Đảo) thuộc tỉnh Hậu Giang⁶. Ban Tuyên giáo khi đó mới hình thành thành hai bộ phận nghiệp vụ là: Tuyên truyền - Huấn học và Khoa giáo⁷.

Năm 1982, Đặc khu ủy Vũng Tàu - Côn Đảo quyết định thành lập Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng trực thuộc Đặc khu ủy⁸. Đồng chí Hồ Sĩ Hành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được điều về làm Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Càng là Phó Trưởng ban. Năm 1983, Đặc khu ủy quyết định sáp nhập Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng vào Ban Tuyên giáo Đặc khu ủy. Đồng chí Hồ Sĩ Hành là Phó Trưởng ban Tuyên giáo, phụ trách Lịch sử Đảng. Năm 1984, đồng chí Trần Tráp, Quyền Giám đốc Sở y tế Đặc khu ủy Vũng Tàu - Côn Đảo được điều về làm Phó Trưởng ban, phụ trách khoa giáo. Trụ sở Ban đóng tại số 405, đường

⁶ Đồng chí Lê Quang Thành được bổ nhiệm làm Bí thư Đặc khu ủy; đồng chí Lâm Văn Thế (Ba Hương) làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu.

⁷ Đồng chí Đỗ Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo. Các đồng chí: Nguyễn Văn Lê, Đặc khu ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, Nguyễn Xuân Sơn, Huỳnh Hùng Lý (cán bộ Trung ương chi viện) là Phó Trưởng ban, đồng chí Đoàn Ngọc Giao là Phó Trưởng ban kiêm Quyền Tổng biên tập Báo Vũng Tàu - Côn Đảo!. Đồng chí Nghiêm Xuân Bích là Chánh văn phòng Ban.

⁸ Đồng chí Hồ Sĩ Hành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được điều về làm Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Càng là Phó Trưởng ban.

Trương Công Định, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc Phường 3).

Ban Tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt các nghị quyết Đại hội Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đặc khu, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chỉ đạo báo, đài tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục trong nhân dân về các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những vấn đề chính trị tư tưởng lớn trong Đảng bộ và nhân dân đã được tập trung học tập giáo dục, tuyên truyền và thực hiện trong thời kỳ này là: đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa; nâng cao nhận thức ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất nước nhà, tạo ra bước ngoặt lịch sử đưa cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng mới, cách mạng xã hội chủ nghĩa với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đối với ngành dầu khí, đây là một lĩnh vực mới, ngoài việc tuyên truyền về sự hợp tác toàn diện của hai Chính phủ trong công tác thăm dò và khai thác dầu khí còn phải làm cho cán bộ, công nhân, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ về quy chế phối hợp lãnh đạo giữa hai Đảng bộ, tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn... Việt Nam - Liên Xô trong Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt - Xô. Ban Tuyên giáo đã đến các cơ sở Đảng ở những đơn vị xây dựng và dịch vụ dầu khí nắm vững tình hình để tham mưu cho Đặc khu ủy, kịp thời uốn nắn những lệch lạc và phản ánh cho Trung ương để có ý kiến chỉ đạo cho Đặc khu ủy. Ở một số xã, phường, cán bộ tuyên huấn trực tiếp đi xuống các cơ sở tuyên truyền phổ biến các chính sách về văn hóa, tư tưởng giúp nhân dân nắm bắt kịp thời tin tức, các thông tin thời sự, làm cho dân hiểu rõ cách mạng để tin tưởng và tham gia các công việc cách mạng.

Báo Vũng Tàu - Côn Đảo và Đài phát thanh Đặc khu từng bước cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát hiện và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Để làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan báo đài thường xuyên cử cán bộ đi học chuyên môn nghiệp vụ truyền thanh, truyền hình tại Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ phận tuyên truyền huấn học làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, phổ biến các nghị quyết của Đảng; nắm tình hình tư tưởng dư luận ở cơ sở; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, theo dõi việc phổ biến thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; cung cấp hướng dẫn tài liệu cho các cơ sở Đảng, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân; đồng thời phối hợp với Trường Đảng mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng và đảng viên mới; chỉ đạo các mặt hoạt động văn hóa, nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu nghị quyết. Ngoài ra cán bộ tuyên truyền trực tiếp phổ biến nghị quyết, thông tin tình hình thời sự quốc tế cho cán bộ Đặc khu, chủ động mời các báo cáo viên, giảng viên Trung ương đến thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Đặc khu đến cán bộ các cấp, các ngành.

3. Thành lập Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, tăng cường công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

Ngày 12/8/1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và các huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Phạm Văn Hy được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời. Ngày 22/10/1991, Tỉnh ủy ra Quyết định số 10/QĐ-TV về việc thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng chí Đỗ Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực là đồng chí Trần Quang Huy; đồng chí Huỳnh Thanh, Phó Trưởng ban phụ trách khoa giáo. Ngày 1-11-1991, các cơ quan của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh không ngừng được tăng cường, đông về số lượng, nâng cao chất lượng về mọi mặt, có điều kiện làm việc tốt hơn, được trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật - công nghệ cao để phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác tuyên giáo của tỉnh được các cấp ủy đảng đặc biệt coi trọng, xây dựng hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo lúc này là tham mưu về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất những phương hướng, nội dung, nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương và yêu cầu của cấp trên; góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là về lĩnh vực chính trị, tư tưởng; kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, lệch lạc...

Sau hơn 30 năm kể từ khi thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đạt được một số kết quả nổi bật:

3.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả quán triệt, học tập, tuyên truyền góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trước yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của địa phương ngày càng đi vào nền nếp, đem lại hiệu quả cao. Thông qua việc tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: hội nghị trực tuyến, trực tiếp, giao lưu, tọa đàm; phát thanh, phát sóng trên các kênh thông tin truyền thông; tuyên truyền lưu động, hội thi, hội diễn; phát hành tờ gấp, tài liệu tuyên truyền hướng tới từng đối tượng cụ thể... đã đưa các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần Nhân dân hơn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Song song với công tác triển khai, quán triệt, học tập và tuyên truyền, công tác sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo được thực

hiện nghiêm túc, kịp thời, đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đạt được và hạn chế để tham mưu cấp ủy các giải pháp phù hợp, khả thi thực hiện trong thời gian tới. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm tăng cường, qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ cơ sở, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục và báo cáo kiến nghị trình cấp ủy xem xét, giải quyết.

3.2. Quan tâm, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xác định nhiệm vụ “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu tổ chức thực hiện, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ.

Hằng năm, chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền thực hiện các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các cấp ủy đảng, chính quyền đã đưa việc học tập các chuyên đề trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, định kỳ hằng tháng của mỗi cơ quan, đơn vị; đồng thời, tổ chức cho cán bộ đảng viên đăng ký “làm theo”, cam kết rèn luyện, phấn đấu gắn với lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, những hạn chế, yếu kém để tập trung khắc phục.

Nổi bật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn tài liệu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”; Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”; đồng thời tham mưu tổ chức quán triệt, học tập và hướng dẫn thực hiện trong toàn đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên tập và phát hành 40.000 cuốn tài liệu tuyên truyền về 27 biểu hiện suy thoái làm cản trở rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho từng đảng viên trong toàn đảng bộ; đồng thời, cụ thể hóa thành 90 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để phổ biến, tuyên truyền đến chi bộ, đảng viên nhận diện và đề ra các giải pháp phòng ngừa vi phạm. Đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, xuất bản 820 cuốn Đặc san “Bà Rịa - Vũng Tàu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” để đánh giá kết quả, thành tựu đạt được của tỉnh trong thực hiện Di chúc của Bác; chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về Di chúc của Bác; tổ chức triển lãm, trưng bày sách báo, hình ảnh tư liệu về thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Bác.

Công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hội nghị, giao lưu, tọa đàm đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân dịp ngày sinh của Bác 19/5, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết gắn với giao lưu, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền rộng rãi trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh gây được sự chú ý của nhân dân trong toàn tỉnh; biên tập và phát hành 4.000 cuốn chuyên san về những mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiêu biểu để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Tham mưu cấp ủy tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo sự tham gia của các tác giả trong tỉnh và ngoài tỉnh. Trong giai đoạn 2012-2015 có 254 tác phẩm dự thi với 36 tác phẩm được trao giải; giai đoạn 2016-2020 có 31 tác phẩm báo chí và 22 tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt giải. Các tác phẩm đạt giải Cuộc thi đã được dàn dựng và biểu diễn, quảng bá, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu cấp ủy tổ chức Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” trong toàn đảng bộ. Hội thi đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút 136 đội dự thi vòng loại cấp huyện và 14 đội tham gia cấp tỉnh. Nhiều địa phương đã kết hợp tổ chức hội thi gắn với triển lãm sách, báo về Đảng, Bác Hồ và thành tựu của địa phương; hội thi được tổ chức công phu, dưới hình thức sân khấu hóa; có nơi tổ chức vào ban đêm, biểu diễn sân khấu ngoài trời, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Qua đó, tạo được hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, trở thành phong trào thi đua sôi nổi và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ tỉnh.

3.3. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

Đứng trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế, công tác lý luận chính trị phải không ngừng đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thể hiện tốt vai trò giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức, chuyển biến tích cực về hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung quan trọng, có tính chiến lược đối với công tác tư tưởng chính trị trong tình hình mới. Cụ thể: ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 10/6/2019 “Nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030”; Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới” để tổng hợp, lựa chọn 07 giải pháp phù hợp tham mưu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo, tăng cường tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đạt chất lượng cao; hằng năm chủ động hướng dẫn công tác tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền miệng cũng được quan tâm, đổi mới về hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng... Từ năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện cải tiến tài liệu Thông tin sinh hoạt chi bộ về nội dung, tăng số lượng phát hành lên 4.100 cuốn mỗi tháng làm tài liệu sinh hoạt trong toàn đảng bộ tỉnh góp phần định hướng tư tưởng, giúp cho cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần học tập, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, cùng với xu thế của thời đại công nghệ số và thực hiện chủ trương chuyển đổi số của tỉnh, Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ được phát hành dưới dạng ấn phẩm điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh định kỳ hàng tháng, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ, đảng viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy, chính quyền các cấp cập nhật thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Định kỳ hằng tháng kết nối đường truyền, tổ chức Hội nghị báo cáo viên và kịp thời, biên tập tài liệu chuyên đề cung cấp cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên. Từ năm 2018, tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh đi tham quan, khảo sát về lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp kinh tế, quốc phòng, lịch sử trên địa bàn tỉnh để có thông tin thực tế khi báo cáo cho cơ sở, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền về phát triển các mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định “Nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả đội ngũ báo cáo viên” là khâu đột phá. Theo đó, Ban đã tham mưu kiến toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh theo tiêu chí chọn những người có khả năng, kỹ năng truyền đạt, thuyết phục và phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, địa phương. Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia, đạt giải nhì Hội thi báo cáo viên toàn quốc; tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022; tham gia và đạt giải nhì Hội thi cấp khu vực, đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc.

Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ thẩm định các công trình lịch sử truyền thống, lịch sử đảng của các ngành, đơn vị, địa phương; tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Văn Lương - lịch sử và ký ức 1955-2020; sưu tầm, biên soạn tiểu sử thành tích lãnh đạo tỉnh để phục vụ trưng bày bảo tàng tỉnh; xây dựng tiêu chí người có công tiêu biểu trong kháng chiến, xây dựng và phát triển trên vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu; sưu tầm, biên soạn bổ sung cuốn sách “Bà Rịa - Vũng Tàu kháng chiến 1945 - 1975”; ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Sưu tầm, khai thác tư liệu qua phỏng vấn nhân chứng lịch sử của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

3.4. Bám sát thực tiễn, định hướng dư luận xã hội và tăng cường đấu tranh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Để tham mưu kịp thời những vấn đề có thể nảy sinh trên địa bàn tỉnh từ những bức xúc, lo lắng trong Nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; thành lập đội ngũ công tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời tổ chức hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức đi học tập kinh nghiệm và biên soạn tài liệu “Một số vấn đề về dư luận xã hội và công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” cung cấp cho đội ngũ công tác viên. Thời gian qua, đã phản ánh kịp thời với thường trực cấp uỷ một số vấn đề cần quan tâm lãnh, chỉ đạo; chủ động đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội.

Trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với vai trò là Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo 35, thời gian quan ngành Tuyên giáo đã triển khai thực hiện với nhiều cách làm mới, hiệu quả như:

- Thành lập Tổ thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Tổ 35) cấp xã, phường, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần hoàn thiện mạng lưới hoạt động thông suốt, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Xác định Tổ 35 cấp xã, phường, thị trấn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là đơn vị nòng cốt ở cơ sở trong việc cung cấp, tiếp nhận thông tin và đề xuất và triển khai các phương án thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở, ngành, địa phương. Việc thành lập Tổ 35 ở các xã, phường, thị trấn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thiện hệ thống, kết nối lực lượng, tạo sự thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Qua quá trình hoạt động cho thấy Tổ 35 đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, tạo thuận lợi, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Xây dựng, ký kết ban hành các quy chế phối hợp giữa các lực lượng bên trong và bên ngoài, tạo sự thống nhất, chặt chẽ trong triển khai, thực hiện, nhằm phát huy được tính hiệu quả trong giải quyết các vấn đề, vụ việc nảy sinh trên địa bàn tỉnh, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để tạo thành điểm nóng, cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng các lực lượng, lĩnh vực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quy trình hoá các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt động tác nghiệp. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với chức năng là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhiều đề án, chỉ thị, quyết định quan trọng tạo thế bền vững, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ như: Đề án kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động

của lực lượng 47 trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo; Đề án “*Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030*”; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh; Đề án Truyền thông về Bà Rịa – Vũng Tàu; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp và định hướng thông tin báo chí giai đoạn 2022 – 2025... Bên cạnh đó, nhằm thực hiện có hiệu quả, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu quy trình hoá các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: Quy trình đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, thù địch liên quan đến tỉnh; Quy trình định hướng dư luận xã hội và thông tin báo chí và Quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông... triển khai áp dụng đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh...

3.5. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, thông tin, giáo dục truyền thống; Phát huy vai trò, hoạt động báo chí góp phần định hướng thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế

Với nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện, ngày lễ trọng đại của đất nước, của địa phương... nhằm khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời ban hành các hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giáo dục về phòng chống tham nhũng; thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền; công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh... Đặc biệt, trong năm 2020, tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội; hướng dẫn tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến của Nhân dân góp ý báo cáo chính trị; chỉ đạo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đại hội; hướng dẫn nội dung, hình thức trang trí và tuyên truyền đại hội; thẩm định sách ảnh, kỷ yếu, triển lãm và các tập phim phục vụ Đại hội; thường xuyên báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền Đại hội và nắm bắt diễn biến, tình hình dư luận trong nhân dân... Qua đó, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện thường xuyên, đảm bảo truyền tải đầy đủ thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí xuất bản được tăng cường, thể hiện rõ hơn tính kịp thời, nhạy bén, chính xác trong phản ánh sinh động mọi mặt đời sống xã hội. Giao ban báo chí từng bước được nâng cao, chú trọng tính tương tác, đối thoại, mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cung cấp thông tin

về những vấn đề quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm; kịp thời chỉ đạo để rút kinh nghiệm, khắc phục sai sót trong hoạt động báo chí. Đối với các vụ việc, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời định hướng tuyên truyền trước các vấn đề nhân dân quan tâm như: tình hình ô nhiễm môi trường ở các tỉnh ven biển miền Trung, về dự luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng; hoạt động trái pháp luật của Pháp Luân Công; xử lý đất rừng tại Xuyên Mộc; tình hình giá bất động sản tăng đột biến... Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh BRVT đến với nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

Để kịp thời và thường xuyên cung cấp thông tin chính thức, định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh đối với những vấn đề được dư luận quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh từ năm 2021. Hằng năm tổ chức biên tập, cập nhật hơn **520** tin, bài với hơn **1,2** triệu lượt truy cập, theo dõi Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

3.6. Công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ được quan tâm thực hiện đầy đủ, đáp ứng tốt được yêu cầu đặt ra

Nhận thức rõ đây là những lĩnh vực khó, rộng, liên quan đến mọi tầng lớp xã hội, tác động sâu sắc hằng ngày tới người dân, làm phát sinh nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội. Ngành tuyên giáo tỉnh đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ, tổng kết nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe, gia đình, thể dục, thể thao, an sinh xã hội; tăng cường phối hợp các cơ quan thuộc khối khoa giáo lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết nhiều vụ việc, vấn đề liên quan lĩnh vực khoa giáo góp phần giữ ổn định, phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh. Nội bật, để triển khai 08 chỉ tiêu và 12 giải pháp về mục tiêu phát triển con người, Ban đã tham mưu Tỉnh ủy phát hành **20.000** tờ gấp tuyên truyền, thông tin đến người dân những mục tiêu và giải pháp để hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong nhiệm kỳ mới giúp người dân hiểu rõ, đồng tình với nỗ lực của đảng bộ, chính quyền trong thực hiện an sinh xã hội.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa, nghệ trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hoạt động văn hóa, văn nghệ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của Nhân dân. Việc thẩm định nội dung các chương trình nghệ thuật chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của tỉnh được quan tâm thực hiện, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nền tảng đạo đức xã hội. Nội bật, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 28/7/2021 về nâng cao chất lượng hoạt động văn học – nghệ thuật tỉnh trong tình hình mới. Hằng năm,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt với văn nghệ sỹ trong toàn tỉnh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên, khích lệ, tạo điều kiện văn nghệ sỹ tìm tòi, sáng tạo trong hoạt động sáng tác, cống hiến cho xã hội những tác phẩm, công trình nghệ thuật có giá trị định hướng nhân cách, tôn vinh giá trị tinh thần dân tộc.

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM SAU 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

1. Quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tư tưởng mà Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đã xác định.

2. Xây dựng bộ máy, củng cố tổ chức phải gắn liền với công tác xây dựng, đào tạo con người. Cán bộ, nhân viên ngành tuyên giáo, thời kỳ nào cũng là những cán bộ mẫu mực, trung thành với Tổ quốc, tận tụy vì công việc chung và vì nhân dân, quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, luôn vững vàng trước mọi thử thách, dù trải qua những thời kỳ vô cùng ác liệt. Mỗi cán bộ, đảng viên phải biết tự giáo dục, tự rèn luyện đào tạo mình mới trở thành một tuyên truyền viên, người vận động cách mạng trong quần chúng đạt hiệu quả cao.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phải toàn diện, trước hết phải đảm bảo lập trường chính trị, quan điểm tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, có năng lực tổ chức và hoạt động thực tiễn theo phương châm: “lý luận gắn liền với thực tiễn, tư tưởng đi đôi với hành động, lời nói đi đôi với việc làm”. Trong công tác cán bộ cần chú ý phương pháp, hình thức, biện pháp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, hiệu quả như: trang bị lý luận, nắm bắt thực tiễn, chú ý tự phê và phê bình, định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc kết và phổ biến kinh nghiệm.

4. Để làm tốt công tác tư tưởng, người cán bộ Tuyên huấn phải nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc thường xuyên để thấm sâu, nắm vững chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Bằng mọi hình thức, phương pháp đúng đắn, phương tiện thích hợp đưa đường lối, chủ trương ấy vào tâm tư, tình cảm, lý trí của đông đảo quần chúng, trở thành hành động cách mạng, thành sức mạnh vật chất đánh bại bất kỳ kẻ thù nào. Người làm công tác Tuyên giáo phải luôn nắm vững quan điểm tiên công, nhạy bén nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền phản động, tâm lý chiến của kẻ thù, phải chủ động tấn công chính trị, tư tưởng trước những thủ đoạn phản tuyên truyền của địch, nhất là chống âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong giai đoạn cách mạng hiện tại.

5. Về phương pháp, phải nắm chắc nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ, phân công hợp lý. Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng. Đây là một

trong những phương thức chủ yếu, quan trọng và phổ biến của công tác tư tưởng, nhất là trong thời kỳ hoạt động bí mật, trong vùng địch bị tạm chiếm đã thật sự mang lại hiệu quả, làm cho kẻ thù không biết đâu mà đối phó. Cùng với các hình thức tuyên truyền phổ biến rộng rãi như truyền đơn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ tin và báo chí cách mạng... dùng lý lẽ và thực tiễn, dẫn chứng đủ sức thuyết phục, kiên trì bám sát đối tượng, tác động tận đáy sâu tâm hồn, bằng cả lý luận và thực tiễn, tình cảm và tâm lý, theo phương châm “mưa dầm thấm sâu, mưa lâu mềm đất” sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

6. Triển khai kịp thời những nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục sự nghiệp tư tưởng - văn hóa của Đảng trong điều kiện mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bám sát thực tiễn đời sống, góp phần xác lập và phát triển quan điểm đổi mới, khơi dậy và nhân lên sức sáng tạo, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

7. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng là nhân tố rất quan trọng để làm tốt công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Trong thời kỳ mở cửa, thực hiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm công tác tư tưởng không chỉ đòi hỏi về trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách mà còn phải biết chịu đựng, hy sinh quyền lợi của bản thân mình.

Kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên huấn tỉnh Bà Rịa, Bà Rịa - Chợ Lớn, Bà Rịa - Biên Hòa, Bà Rịa - Biên Hòa - Long Khánh; Phân khu Bà Rịa; Bà Rịa - Long Khánh và Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo từ sau ngày giải phóng, thống nhất Tổ quốc, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay càng tự hào về những thành tích to lớn kể từ khi thành lập ngành đến khi kết thúc thắng lợi vĩ đại của dân tộc bao nhiêu thì càng xúc động bấy nhiêu trước hàng trăm đồng chí, đồng nghiệp đi trước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, thế hệ ngành Tuyên huấn trước đây nhiều đồng chí đã đổ máu xương để góp phần vào chiến thắng vinh quang cho Tổ quốc, giành lại hòa bình, độc lập, thống nhất cho đất nước. Những tấm gương kiên trung bất khuất và những kinh nghiệm trong công tác tư tưởng của các thế hệ đi trước luôn là tấm gương sáng, là những bài học quý báu cho những thế hệ kế tiếp tiếp tục phát huy những truyền thống của ngành, hoàn thành sứ mạng vẻ vang mà Đảng và Nhân dân giao phó. Nói tiếp và phát huy truyền thống cha ông đi trước, ngành Tuyên giáo hôm nay tiếp tục góp phần xứng đáng cùng với Đảng bộ, quân dân tỉnh nhà bảo vệ thắng lợi những thành quả của cách mạng; xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu; xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.